



TUẦN BÁO  
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.  
Montreal - H4E 1Z3  
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca  
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 292

ngày 04 tháng 2 năm 2001

Tờ báo hằng tuần ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

**Tận Độ**

*Tận độ quân bình duyên đạt thức  
Thực hành thông suốt tự phân bàn  
Trời cao vời vợi tâm hành sáng  
Dứt khoát tâm tu tự xét bàn*

**Vĩ Kiên**

**Mục Bé Tám từ 03-12-00 đến 09-12-00**

Copyright © 2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Người tu thiền cần sự trung tín và cần mẫn hay không?
- 2) Lòng tham của con người nằm ở đâu?
- 3) Máu đều hòa có bình an không?
- 4) Dâm tánh từ đâu hình thành?
- 5) Con người đi đến đường cùng mới phát triển trí thông minh tại sao?
- 6) Uất khí do đâu hình thành?
- 7) Tình cảm rất khó dứt khoát tại sao?

<p><b>1) Atlantic city, 03-12-2000 3 :45 AM</b>  <i>Hỏi : Người tu thiền cần sự trung tín và cần mẫn hay không?</i>  Đáp : Thừa người tu thiền rất cần thực hành siêng năng</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ :</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Cần thực hành chăm chỉ mọi việc đều qua  Từ trước tới thanh thực hành chánh giác  Qui hội tâm linh hành trình giải tiến  Trước thanh rõ rệt tâm thành an</i></p>	<p><b>2) Atlantic city, 04-12-2000 4 :25 AM</b>  <i>Hỏi : Lòng tham của con người nằm ở đâu?</i>  Đáp : Thừa lòng tham của con người nằm ở chỗ sợ nghèo, biến thể của nó là tham</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ :</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Lòng tham bộc khởi sợ mình nghèo  Ôm giữ lân la phải chạy theo  Dứt khoát không còn tâm tạo động  Mê lầm tưởng thật chẳng còn nghèo</i></p>
<p><b>3) Atlantic city, 05-12-2000 2 :35AM</b>  <i>Hỏi : Máu đều hòa có bình an không?</i>  Đáp : Thừa máu đều hòa thật sự bình an</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ :</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Quân bình an lạc tự bình an  Khai triển tâm tư tự bạc bàn  Mến tưởng Trời cao chung một nhịp  Thành tâm tu luyện sớm khai màn</i></p>	<p><b>4) Atlantic city, 06-12-2000 6 :05AM</b>  <i>Hỏi : Dâm tánh từ đâu hình thành?</i>  Đáp : Thừa dâm tánh do sự tham muốn sanh ra tập quán hình thành</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ :</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Kích động tham dâm hội tính thành  Dứt khoát tâm tu lại hướng thanh  Sống động tình người không luyến tiếc  Hướng tâm thanh tịnh trí tâm thanh</i></p>
<p><b>5) Atlantic city, 07-12-2000</b>  <i>Hỏi : Con người đi đến đường cùng mới phát triển trí thông minh tại sao?</i>  Đáp : Người tu bị khổ nhục thì mới dừng hành tu tiến</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ :</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Nhịn nhục thật sự tự thăng hoa  Có khổ có tu mới học hòa  Kích động trong ngoài không dấy động  Bình tâm tu tiến tự mình thông</i></p>	<p><b>6) Atlantic city, 08-12-2000 8 :10 AM</b>  <i>Hỏi : Uất khí do đâu hình thành?</i>  Đáp : Thừa uất khí do tâm hình thành, tự rước tự hành thành uất khí, như lai giải tán uất khí, tự hành đắc pháp</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ :</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Cơ tạng tràn đầy uất khí khó tự tu  Thực hành chơn pháp tự giải mù  Cơ Trời ban chiếu tình giao cảm  Dứt khoát tâm tu đại nguyện tu</i></p>
<p><b>7) Atlantic city, 09-12-2000 1 :40 AM</b>  <i>Hỏi : Tình cảm rất khó dứt khoát tại sao?</i>  Đáp : Thừa sợi dây luyến ái của Trời định trì kéo cho đến chết mới xong, nó cũng nằm trong chi nhánh của luật nhân quả, nóng giận muốn dứt nhưng dứt không được</p> <p style="text-align: center;"><b>Kệ :</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Gia đình Trời định khó ly thân  Kiếp trước không tu khó giao tăng  Đời đạo không thành gieo rắc rối  Tâm tu dứt khoát tự phân lần</i></p>	

---

## THƯ TỪ LAI VÃNG

---

17/11/2000

Kính thưa Thầy,

Con tên là LH K, 31 tuổi, ở tại Halifax, NS, Canada. Con đã thực hành thiền được 9 tháng. Nơi con ở không có thiền đường, cũng chẳng có bạn đạo xung quanh để trao đổi kinh nghiệm trên đường tu học. Nay con có điều thắc mắc, xin phép Thầy giảng giải cho con.

Hơn 1 tháng nay, mỗi lần công phu xong nằm xuống thở Chiều Minh, hai hàm răng con cứ bị đánh vào nhau nghe lụp cụp mà con không có cách nào kềm lại được.

Con xin cảm ơn Thầy Kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh để sống mãi với chúng con.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Con,

HK

-----  
17/11/2000

H K,

*Thầy vui nhận được điện thư của con đề ngày 17/11/2000, được biết khi con thiền xong nằm xuống thở Chiều Minh, hai hàm răng lụp cụp mà con không kềm lại được đó là chứng minh trước điển đang chuyển chạy toàn thân. Con nên cố gắng tiếp tục một thời gian thì sẽ hết.*

*Chúc con vui tiến.*

*Quý thương,*

*Lương Sĩ Hằng*

---

### **Đón Xuân Tân Tỵ ra mắt video thiền ca Duyên Lành, ngày 28/1/2001**

---

Trưa Chủ Nhật ngày 28/1/2001 nhằm ngày mồng 5 tết Tân Tỵ, video thiền ca Duyên Lành đã thực sự ra mắt trước hơn 200 khán giả, vừa bạn đạo vừa thân hữu trong bầu không khí ấm áp, vui tươi của buổi Đón Xuân Mới do Đức Thầy chủ tọa tại nhà hàng New Century, ngay trong khu phố Việt Nam của thành phố cổ Philadelphia.

Mở đầu chương trình, anh Nguyễn Văn Công, bạn đạo Canada, đã chào mừng Đức Thầy và các quan khách đến tham dự, và gọi lại những diễn tiến của các Thiền Ca Vô Vi đã được tổ chức trong các năm qua cho đến nay. Từ thiền ca đơn sơ và phôi thai, lần đầu được tổ chức tại Frankfurt, Đức Quốc năm 1995, những thiền ca tiếp theo là tại Paris, Pháp quốc 1996, tại Washington DC, thủ đô của Hoa Kỳ năm 1997, tại Perth, tại Melbourne, tại Sydney, Úc Châu năm 1998, với nhạc của các nhạc sĩ như Phạm Duy, Trầm Tử Thiêng, Nhật Ngân, Trần Trịnh, Duy Khánh v.v... đã chuyển thơ của Đức Thầy thành ra những nhạc khúc bất hủ. Đến thiền ca 1999 và 2000, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã tiếp nối viết những dòng nhạc dựa theo ý thơ, ý Đạo của Đức Thầy và trực tiếp đạo diễn 2 buổi thiền ca này. Bên cạnh những nhạc khúc của Hoàng Thi Thơ là những thiền khúc, những sáng tác của Chí Tâm, Đức Thành, Kiều Hưng, Mỹ Huyền, v.v... đã được trình diễn và lưu lại cho Vô Vi những video thiền ca tuyệt tác!

Kế tiếp là đại diện cho thân hữu vùng Phidelaphia, ông Hoàng Dân Bình, đã phát biểu cảm nghĩ và đã đề cập đến Thiền Ca bắt nguồn từ đời Sư Vạn Hạnh nhưng cho mãi đến bây giờ thiền ca Vô Vi mới thực sự mở ra một kỷ nguyên thiền ca mới.

Sau đó là bác sĩ Nguyễn Đình Lạc tại Philadelphia cũng đã lên phát biểu kêu gọi mọi người nên tìm đến thiền để tự chữa bệnh cho chính mình. Hơn nữa, vài bạn đạo và thân hữu khác như bác sĩ Betty Trần Bích cũng lên cho biết cảm nghĩ và sự hữu ích của thiền ca. Xen kẽ với những phát biểu giá trị này là những tiếng hát nóng hổi của cô Mỹ

Hạnh với ban nhạc sống Ocean, cùng với sự phụ trách điều khiển của MC bạn đạo Nguyễn Minh Châu. Và dĩ nhiên vài thiển khúc trong video Duyên Lành cũng phải được trình chiếu cho hơn 200 khán giả thẩm định.

Video Thiển Ca Duyên Lành, nếu đem so sánh với video Anh và Tôi và những cuốn video Thiển Ca trước, phải vô tư mà xác nhận rằng: video Duyên Lành kỳ này hơn hẳn mọi mặt từ kỹ thuật ánh sáng, cắt ráp, thu hình, v.v... cho đến cách trình diễn của nghệ sĩ. Nghệ sĩ đã lột hết cảm xúc nhờ am hiểu được ý đạo, ý thơ, lời ca, tiếng nhạc nên họ đã diễn đạt được, trình diễn với một phong cách vô cùng sống động “with feeling” ! Ví dụ như bài: Bên Ngọn Đèn Dầu không những nghệ sĩ Hương Lan đã điều luyện diễn xuất vô cùng cảm động mà ngay cả “nghệ sĩ bạn đạo ở Bỉ Quốc” cũng đã diễn xuất vai người mẹ Việt Nam thật tuyệt vời và độc đáo!

Cuốn băng đã trình làng và trình chiếu vài bài tiêu biểu. Buổi ra mắt kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ trong sự hâm mộ của người đời và trong cảm nhận trầm lặng của kẻ đạo. Kết quả 1000 cuốn băng đã được khán giả bạn đạo và thân hữu ưu ái thỉnh nhận mỗi người từ 2, 5 đến 10 cuốn và không còn cuốn nào cho đến giờ phút chấm dứt. Có lẽ một phần nhờ băng hay, kỹ thuật tân kỳ, giá phải chăng (\$10 một cuốn, băng dài 160 phút). Dường như nhạc VôVi đang bước nhẹ dần vào tâm thức của mọi người, vì hôm chủ nhật vừa rồi, một ngàn cuốn băng Duyên Lành với tôn chỉ của PLVVKHHBPP cũng đã và đang đến với hơn một ngàn người.

Trong buổi tiệc ra mắt Video Duyên Lành, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã vắng mặt, nên gửi đến Đức Thầy và các bạn đạo lá tâm thư sau. Đáng lý là chúng tôi phải đọc lên trong buổi tiệc ra mắt video, nhưng vì lý do kỹ thuật, nên chúng tôi đã không nhận được kịp thời. Nay xin gửi đến Tuần Báo Phát Triển Điện Năng như sau:

California, ngày 27 tháng 1 năm 2001 (lúc 3:00AM)

Kính Thầy và Quý Bạn Đạo,

Hôm nay là ngày ra mắt video thiển ca Vô Vi 2000; ngày mà tôi đã nôn nóng chờ đợi gần một năm nay, kể từ ngày 5/2/2000, ngày mà tôi chính thức bắt tay vào việc sáng tác cho thiển ca Vô Vi 2000.

Thật thiệt thòi đáng tiếc cho tôi, khi, vì sức khỏe sa sút, sau lần thân hành đến Paris làm ráp nối cho cuốn video, mà không thể có mặt trong buổi ra mắt video rực rỡ hôm nay.

Tôi kính xin Thầy và bạn đạo thông cảm và lượng tình tha thứ.

Hôm qua, 27/1/2001 tôi nhận được cuốn video. Tôi say sưa ngây ngất xem đi xem lại nhiều lần. Bao nhiêu lần xem là bấy nhiêu lần khóc. Nước mắt ràn rụa đã nói hết sự xúc động tột cùng của tôi.

Tôi xúc động mãnh liệt khi được Thầy thấu hiểu và đánh giá cao sự đóng góp bằng âm nhạc của tôi cho đạo. Qua bài thuyết pháp của Thầy, Thầy đã nói: “...được Hoàng Thi Thơ đến lột hết triết lý của tôi và dâng hiến cho quý vị thấu triệt chính mình hơn lúc nào hết...” Thầy lại nhấn mạnh một lần nữa: “tôi thỏ thẻ với mọi người, mà hạng nhất là thỏ thẻ với Hoàng Thi Thơ, ngài mới lột hết cái triết lý của tôi để cống hiến những bản nhạc cho mọi người nghe, hiểu và thấu triệt chính mình hơn, để dẫn thân tu tiến, cùng chung xây dựng những cơ đồ tâm linh của Thượng Đế tại mặt đất này.” Ôi, lệ tôi ứa bao nhiêu cho vừa khi được Thầy xuất thần nhận định như vậy?

Tôi xúc động khi thấy hầu như tất cả bạn đạo đồng tâm tán thưởng sự đóng góp bé bỏng của tôi vào Phật Pháp Vô Vi.

Tôi xúc động khi tận mắt chứng kiến sự tận tụy vô bờ của nhóm bạn đạo phụ trách thiên ca Vô Vi để rồi thán phục, ý thức cùng việc làm của họ, trong việc gây dựng và lưu lại cho đạo một di sản (heritage) quý báu, bất diệt và trường tồn.

Đúng vậy, theo thiển ý của tôi, thiên ca Vô Vi là một vật di tặng (legacy) vàng ngọc cho đạo, cho đời, cho văn hóa, cho nhân loại, hôm nay đến ngàn sau.

Tôi xin cúi đầu cảm ơn Trời Phật, cảm ơn Thầy, cảm ơn bạn đạo, cảm ơn thiên ca Vô Vi đã bất ngờ cho tôi những niềm vui Trời Biển, những niềm vui mà tôi xem như thần dược hiếm có, giúp tôi cải tử hoàn sinh, sống thêm một thời gian nữa để vắt hồn, vắt óc, vắt tim làm việc cho đạo cho đời...

Thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý.

Thư không hết lời, lời không hết ý.

Kính thư,

Hoàng Thi Thơ.

### **Thông Báo về Video thiên ca Duyên Lành:**

Xin các bạn ủng hộ cho video thiên ca Duyên Lành, dài 160 phút, là 10\$ US + cước phí.

Cước phí gửi trong xứ Mỹ: 2. 23\$/ 1 cuốn, 6.25US\$/ 3 cuốn by priority mail box, 9.55\$/8 cuốn by priority insured.

Cước phí từ Mỹ sang Úc Châu: 8.40\$/ 1cuốn by airmail, 24\$/ 6 cuốn by global priority mail.

Cước phí từ Mỹ sang Âu Châu: 7.55\$/ 1cuốn by airmail, 23\$/ 6 cuốn by global priority mail.

### **USA:**

Check payable to: **VoVi Books & Music:**

c% Phan Ba Tam

4806 LaRue, Dallas, TX 75211

Tel/Fax: (214) 331- 9124

Voice Mail: (877)699- 8562

E-mail: tambaphan@hotmail.com

### **Europe & Australia:**

Check payable to: **VoVi Led Music:**

c% Phan Cao Thang

Tel: (514) 362-0259

Fax: (514)362- 8036

E-mail: aphancao@videotron.ca

### **Tin Tức về Mạng Lưới Điện Toán của Vô Vi:**

Quý bạn đạo có thể vào [www.vovi.org/tin-tuc/](http://www.vovi.org/tin-tuc/) vòng quanh thế giới để theo dõi phần phỏng vấn của Thiên Ân. Bài phỏng vấn này được anh Thiên Ân biên soạn, theo dõi và phỏng vấn các bạn đạo thuộc thiên đường Hồng Bính Hoàng, WA DC. Bài này đã được phát thanh trên làn sóng của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA về ViệtNam như một câu chuyện hàng tuần.

---

### Hướng Tâm Cầu Nguyện

---

1) Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bác Vạn Lý, Phạm Văn Đình, là thân phụ của bạn đạo Phạm Kim Hoa, 85 tuổi, tuổi Bính Thìn, từ trần tại Sydney lúc 10 giờ 30 tối ngày 14/01/2001, được siêu thăng tịnh độ.  
Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney

2) Thân phụ của Tạ Thị Ánh Hồng, Nguyễn Văn Tươi đã từ trần ngày 23-01-2001 (nhằm ngày 29 Tết Âm Lịch) tại California. Chúng tôi đồng hướng tâm cầu nguyện:

- Cô Ưt Lưu Tâm
  - Anh Chất, Chị Mỹ, Châu Tuấn
  - Hùng, Tắm, Lan, các bạn Bình Dương
- 

### Thông Báo về Đại Hội và Thiên Ca Dũng Hành

---

Kính thưa quý bạn đạo,

Trước sự ủng hộ nồng nhiệt của bạn đạo khắp năm châu, anh em trong Ủy Ban tổ chức Đại Hội đã cố gắng thương lượng với hãng tàu để được thêm điều kiện dễ dãi cho quý bạn đạo tham dự Đại Hội như sau:

- (1) Chúng tôi đã xin thêm một số phòng trên tàu đủ 3 loại, Category 11, Category 10, và Category 9 (oceanview), và có thể giữ thêm những phòng này đến ngày 1 tháng 4, 2001 mà không bị thêm tiền phạt.
- (2) Vì lẽ đó, quý bạn đạo có thể tiếp tục ghi danh và chọn trong ba hạng cabins nói trên. Nếu quý bạn ghi danh trước 1 tháng 4, năm 2001, thì không phải trả thêm 50 USD. Tuy nhiên xin quý bạn deposit 600 USD/mỗi người cho lần đầu thay vì 200 USD (xin xem phiếu ghi danh để biết thêm chi tiết). Xin quý bạn vui lòng ghi danh sớm để chúng tôi có thể giữ chỗ tốt.
- (3) Vì số bạn đạo tham dự rất đông, hãng tàu đã yêu cầu chúng tôi đóng trước tiền Tips (Pourboire) cho nhân viên phục vụ. Vì thế chúng tôi đã cộng thêm số tiền này trong phiếu ghi danh (đóng lần chót).
- (4) Chúng tôi đã chọn được khách sạn Renaissance Marriott, gần phi trường Orlando, để đón tiếp quý bạn đến trước và sau đại hội. Nếu quý bạn muốn ở lại nhiều ngày hơn, xin vui lòng liên lạc BTC để chúng tôi giữ chỗ sớm, vì Orlando là một thành phố rất đông du khách quanh năm. Từ khách sạn, quý bạn có thể mượn xe đi viếng thăm Disney World và các thắng cảnh khác dễ dàng.
- (5) Vì tất cả bạn đạo phải di chuyển ra bến tàu vào sáng thứ bảy ngày 27 tháng 10, 2001, BTC chỉ có thể đưa rước quý bạn đến phi trường Orlando vào các ngày 25 và 26 tháng 10, 2001. Yêu cầu quý bạn đến trước một ngày vì chính BTC chúng tôi đều phải ra bến tàu vào sáng thứ bảy, nên không thể phục vụ đưa rước quý bạn được. **BTC sẽ hoàn toàn không trách nhiệm trong trường hợp quý bạn đến trễ và tàu đã rời bến.**
- (6) **Thiên Ca Dũng Hành:** Vào dịp Tết Tân Ty, Đức Thầy đã viếng thăm Orlando, và Ngài đã chọn Hí Viện Hard Rock Live, tại Universal Studio để tổ chức Thiên Ca Dũng Hành vào tối thứ bảy 3 tháng 11, 2001. Đây là một hí viện rất tối tân, xứng đáng là nơi tổ chức Thiên Ca Dũng Hành trong niên kỷ thứ 21. Hy vọng quý bạn sẽ ủng hộ nhiệt thành ban tổ chức Thiên Ca để chúng ta có thêm những tài liệu tâm linh quý báu cho hậu thế, và đồng tâm góp sức với Đức Thầy trong sứ mạng đem đạo vào đời qua âm nhạc.

Xin quý bạn xem phiếu ghi danh đính kèm để biết thêm chi tiết.

## Phiếu Ghi Danh

### Đại Hội Dững Hành

Tại Orlando, Florida, Tàu DISNEY MAGIC  
(Rời bến ngày 27 tháng 10, 2001, và về sáng ngày 3 tháng 11, 2001)

### & Thiên Ca Dững Hành

Tại Hard Rock Live, Universal Studio  
(tối ngày 3 tháng 11, 2001)  
(xin điền mỗi người một phiếu, kể cả trẻ em)

Họ và Tên: \_\_\_\_\_

Địa Chỉ : \_\_\_\_\_

Thành Phố Tiểu Bang: \_\_\_\_\_ Zip code: \_\_\_\_\_ Quốc Gia: \_\_\_\_\_

Thuộc Thiên Đường / HAHVV: \_\_\_\_\_ Ngày, Tháng, Năm Sinh: \_\_\_\_\_

Nam [ ] Nữ [ ] Điện thoại: \_\_\_\_\_ E-mail/Fax: \_\_\_\_\_ Quốc tịch: \_\_\_\_\_

**Quan Trọng: Mỗi người kể cả trẻ em phải ghi ngày sinh và quốc tịch vì thủ tục của hãng tàu đòi hỏi.**

**Lệ Phí:** Gồm 7 ngày Cruise, Đại Hội và Lễ Mừng Sinh Nhật Đức Thầy, và thuế hải cảng Ngoài ra, mỗi một người lớn hay trẻ em phải trả thêm 75 USD tiền pourboire cho các nhân viên phục vụ trên tàu ( Xin đóng chung vào lần đóng tiền kỳ chót trước 15-7-2001)

**Quý ban có thể chọn 3 loại phòng:**

**Category 11:** Phòng rộng 184 sq. feet. Có thể ở tối đa 4 người.

**Category 10:** Phòng rộng 214 sq. feet. Phòng tắm và cầu tiêu ngăn riêng (Split bath). Có thể ở tối đa 4 người.

**Category 9:** Phòng rộng 214 sq. feet. Phòng tắm và cầu tiêu ngăn riêng (Split bath). Có khung kính nhìn ra biển (Oceanview).

**Lưu Ý:** Hạn chót nhận đơn ghi danh đại hội là 1 tháng 7, 2001, hoặc sớm hơn nếu hết chỗ. Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ.

### 1) Ghi Danh Đại Hội :

**Lệ Phí Người Lớn:** Chúng tôi xin đề nghị chương trình trả làm 3 lần để thuận tiện cho quý bạn. Tuy nhiên, phiếu ghi danh chỉ có hiệu lực khi quý bạn đã trả hết lệ phí.

Người lớn	Deposit # 1 Trước 31-12-2000	Deposit # 2 Trước 1-4-2001	Deposit # 3 (kể cả \$75 tip) Trước 15-7-2001	Lệ phí (kể cả 75\$ tip)		Tổng Cộng
Phòng 4 người/ mỗi người	200 USD	400 USD	310 USD	910 USD	Cat. 11	
			335 USD	935 USD	Cat. 10	
			395 USD	995 USD	Cat. 9	
Phòng 3 người/ mỗi người	200 USD	400 USD	375 USD	975 USD	Cat. 11	
			405 USD	1005 USD	Cat. 10	
			495 USD	1095 USD	Cat. 9	
Phòng 2 người/ mỗi người	200 USD	400 USD	475 USD	1075 USD	Cat. 11	
			515 USD	1115 USD	Cat. 10	
			605 USD	1205 USD	Cat. 9	
Phòng 1 người	400 USD	600 USD	755 USD	1755 USD	Cat. 11	
			835 USD	1835 USD	Cat. 10	
			995 USD	1995 USD	Cat. 9	
				Tổng Cộng		

**Lệ phí trẻ em:** (tối đa 2 em, ở phòng 4 người hay 3 người và phải ở chung với cha mẹ)

Trẻ em (3 đến 17 tuổi)	Deposit # 1 Trước 31-12-2000	Deposit # 2 Trước 1-4-2001	Deposit # 3 (kể cả \$75 tip) Trước 15-7-2001	Lệ phí (kể cả 75\$ tip)		Tổng Cộng
Phòng 4 người/ mỗi người	100 USD	400 USD	310 USD	810 USD	Cat. 11	
			335 USD	835 USD	Cat. 10	
			395 USD	895 USD	Cat. 9	
Phòng 3 người/ mỗi người	100 USD	400 USD	375 USD	875 USD	Cat. 11	
			405 USD	905 USD	Cat. 10	
			495 USD	995 USD	Cat. 9	
Trẻ em dưới 3 tuổi: 119 USD (Thuế hải cảng-Port taxes) + 75 USD (Tip) (Xin đóng một lần khi ghi danh)				194 USD		
				<b>Tổng Cộng</b>		

**2) Chỗ ở trước và sau Đại Hội : Khách sạn Renaissance Marriott Hotel – Orlando Airport**  
(đồng giá cho trẻ em và người lớn)

	Đêm 25-10-01	Đêm 26-10-01	Đêm 3-11-01	Đêm 4-11-01	Tổng cộng
Phòng 4 người/ mỗi người	25 USD	40 USD	40 USD	25 USD	
Phòng 3 người/ mỗi người	35 USD	45 USD	45 USD	35 USD	
Phòng 2 người/ mỗi người	50 USD	60 USD	60 USD	50 USD	
Phòng 1 người	95 USD	110 USD	110 USD	95 USD	
				<b>Tổng Cộng</b>	

**Ghi chú :** Đêm 26-10-01: bao gồm ăn sáng và di chuyển đến bến tàu sáng thứ bảy 27-10-01

Đêm 3-11-01: bao gồm di chuyển đến Universal Studio (Hí viện tổ chức Thiên Ca) và thức ăn trưa nhẹ (snack).

Quý bạn đạo nào cần ở thêm ngoài những ngày nêu trên, xin vui lòng liên lạc với BTC càng sớm càng tốt.

*Xin quý bạn đặt tiền cọc (deposit) 40 USD để giữ chỗ tại khách sạn trước ngày 15-5-2001 và đóng hết tiền khách sạn trước ngày 15-8-2001.*

*Xin được sắp phòng chung với:*

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

**3) Chuyên Vận :**

**Lưu Ý:** BTC chỉ có thể đón bạn đạo từ phi trường về khách sạn trong ngày 25 và 26 tháng 10 năm 2001 mà thôi vì tất cả các bạn đạo sẽ phải di chuyển ra bến tàu vào sáng thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2001.

Đến bằng máy bay: Phi trường Orlando International Airport (MCO) (nên đi từng nhóm để dễ đưa đón)

Ngày đến \_\_\_\_\_ Giờ đến \_\_\_\_\_ Hãng hàng không \_\_\_\_\_ Số chuyến bay \_\_\_\_\_  
 Ngày đi \_\_\_\_\_ Giờ đi \_\_\_\_\_ Hãng hàng không \_\_\_\_\_ Số chuyến bay \_\_\_\_\_

**CHÚNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN GHI DANH TƯ TỨC CHO ĐẠI HỘI**

**Tất cả lệ phí tham dự Đại Hội và Thiên Ca xin trả bằng DOLLARS Mỹ (\$US)**



International Money Order [ ] Postal money order [ ] hay Cashier's check

Phiếu ghi danh, chi phí đại hội và khách sạn xin gửi về:

Ban đạo tại Mỹ, Úc Châu và Á Châu:

Money Order hay cashier's check xin đề tên: **VoVi Friendship Association of Northern California**

và gửi về địa chỉ: Mai Nguyen  
P.O. Box 5234  
Oroville, CA 95966, USA

Ban đạo tại Canada và Âu Châu:

Money Order hay cashier's check xin đề tên: **VoVi Association of Canada**

và gửi về địa chỉ: Phan Cao Thăng  
2922 Jolicoeur St.  
Montreal, Quebec H4E 1Z3, Canada

Liên lạc Ghi danh:

<u>Mỹ châu và Úc châu:</u>	Xuân Mai	Tel: (530) 589-6972	Email: <a href="mailto:maioro@yahoo.com">maioro@yahoo.com</a>
<u>Canada:</u>	Phan Cao Thăng	Tel: (514) 362-0259	Email: <a href="mailto:aphancao@videotron.ca">aphancao@videotron.ca</a>
<u>Âu Châu:</u>	Dominique Santelli	Tel: (0)(4) 50708355	Email: <a href="mailto:santelli.dominique@wanadoo.fr">santelli.dominique@wanadoo.fr</a>

---

## **Thiền Ca Dững Hành 2001** tại Hard Rock Live, Universal Studio, Orlando

Sau Duyên Lành, Dững hành tiếp nối  
Thiền Ca nay quy hội tình thương  
Mỗi người là một ánh gương  
Năm Châu qui một, chung đường dựng xây.

Cùng Thầy xây dựng cơ này!  
Thiết tha kêu gọi người người tiếp tay.  
“Dững Hành” Thiền Ca Năm nay  
Sẽ mang sắc thái vui say Đạo Đời.

Dấn thân Thầy đến Florida ( 22/ 1/ 2001)  
An bài mọi việc cho ngày Thiền Ca.  
Universal Hard Rock Live  
Là nơi tổ chức Thiền Ca Dững Hành.

Bạn ơi, hưởng ứng ghi danh  
Vui đời! Vui đạo! Đồng hành đến nơi!  
Trước khi tái bút dứt lời,  
Kính chúc các bạn nơi nơi an hòa.

---

Hẹn nhau tái ngộ Florida  
Gặp Thầy, cùng bạn chan hòa tình thương.  
Thiền Ca là bước dẫn đường,  
Cho người hậu thế tìm đường tâm tu.  
H.M.

**4. THIÊN CA DŨNG HÀNH tối ngày 3/11/2001 :**

Vé danh dự : ..... (tùy hỉ) cộng với ăn chiều : thêm 10USD/1 người

Vé đồng hạng dành cho bạn đạo: 75 USD / mỗi người

Cộng với ăn chiều tại Hí viện **Hard Rock Live, Universal Studio**) :  
thêm 10 USD/ mỗi người

**Chi phiếu (check hay money order) vé thiền ca + buổi ăn chiều xin đề tên :**  
**VO VI DALLAS/FORTWORTH Friendship Association**

(Để tiện lợi, các bạn có thể gửi tất cả checks hay money orders về địa chỉ:  
Mai Nguyen, P.O. Box 5234, Oroville, CA 95966, USA)

---